

Số: **1361** /TLĐ-QHLĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo
an toàn thực phẩm

Kính gửi:

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành TW và tương đương,
Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ;
- Các Đơn vị trực thuộc TLĐ.

Hiện nay, việc cung cấp bữa ăn ca, ăn trưa tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp rất phổ biến và đa dạng với nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức bếp ăn tại chỗ, mua suất ăn sẵn do đơn vị dịch vụ cung cấp, hợp đồng với các doanh nghiệp để tổ chức bếp ăn... Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương đã tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nhiều vụ việc vi phạm quy định pháp luật của các cơ sở cung cấp suất ăn, bếp ăn tập thể.

Tuy nhiên, theo số liệu của Bộ Y tế, số vụ ngộ độc, số người bị ngộ độc thực phẩm vẫn còn nhiều. Riêng năm 2023, toàn quốc đã ghi nhận 125 vụ ngộ độc thực phẩm với 2.100 người bị ngộ độc và 28 người tử vong. Trong 5 tháng đầu năm 2024, cả nước xảy ra 36 vụ ngộ độc thực phẩm, với 2.138 người mắc (tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm 2023), trong đó có 6 người tử vong. Đặc biệt gần đây, liên tiếp ghi nhận một số vụ ngộ độc tập thể nghiêm trọng như vụ 438 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) nhập viện; vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở Công ty TNHH Dechang Việt Nam (Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) khiến 95 công nhân phải vào viện điều trị; và mới đây nhất là vụ 73 công nhân nhập viện do ngộ độc tại Công ty TNHH MLB TENERGY (huyện Yên Thành, Nghệ An).

Để tăng cường trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia góp phần bảo đảm an toàn, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện Hướng dẫn số 78/HD-TLĐ ngày 28/02/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng

2. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại nơi làm việc. Nội dung truyền thông tập trung vào các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm như: Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm... Tuyên truyền, biểu dương công khai các mô hình đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tốt bữa ăn ca, ăn trưa cho người lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như kiến nghị xử lý các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm theo quy định.

3. Chỉ đạo công đoàn cơ sở tích cực, chủ động đối thoại, thương lượng để nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động theo Kết luận số 03/KL-BCH ngày 18/01/2022 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” nhưng phải gắn với việc đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn, nhà ăn tập thể..

4. Tăng cường công tác giám sát cơ sở và chủ động phối hợp liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Đối với các vụ việc để xảy ra ngộ độc thực phẩm gây chết người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người lao động, tổ chức công đoàn cấp trên cơ sở đề nghị cơ quan chức năng điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật.

Kịp thời thông tin, báo cáo tình hình mất an toàn thực phẩm tại địa phương, đơn vị, doanh nghiệp cho công đoàn cấp trên và Tổng Liên đoàn (qua Ban Quan hệ Lao động) để nắm bắt tình hình và có giải pháp hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện.. *ly*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT ĐCT (để b/c);
- Lưu: VT, QHLD. *ly*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Văn Anh